



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก. โทร./โทรสาร. ๐ ๒๒๒๔ ๒๙๖๓ หรือโทร. ๑๑๗๙)

ที่ กท ๐๓๐๖/๑๗๙๕

วันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง กำชับการดำเนินการทางวินัย

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ตามที่กรุงเทพมหานครได้มีหนังสือ ที่ กท ๐๓๐๖/๑๘๓ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กำกับ ติดตาม และเร่งรัด การดำเนินการทางวินัยที่อยู่ในความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ โดยให้แต่ละชั้นตอนถือปฏิบัติตามระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด แต่หากชั้นตอนใด กฎหมายมิได้กำหนดระยะเวลาปฏิบัติไว้ให้เป็นการชัดเจน ก็ให้รับพิจารณาดำเนินการในชั้นตอนนั้นให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากปัจจุบัน การดำเนินการทางวินัยบางสำนวนยังมีความล่าช้า หรือมีการขอขยาย ระยะเวลาการสอบสวนทางวินัยเป็นจำนวนมากเกินสมควร ทำให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการใช้ บังคับกฎหมายเพื่อสั่งลงโทษ รวมทั้งสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่อาจเสียไปในระหว่างรอผลของการดำเนินการ ทางวินัย ดังนั้น จึงกำชับทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร อีกครั้งหนึ่ง ในการให้กำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินการทางวินัยที่อยู่ในความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ โดยให้ แต่ละชั้นตอนถือปฏิบัติตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด แต่หากชั้นตอนใด กฎหมายมิได้กำหนด ระยะเวลาปฏิบัติไว้ให้เป็นการชัดเจน ก็ให้รับพิจารณาดำเนินการในชั้นตอนนั้นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว นอกจากนี้ หากมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการสอบสวนทางวินัย ให้คำนึงถึงความจำเป็นและเหตุอันสมควร ในการขยายระยะเวลา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ประสิทธิภาพในการใช้บังคับกฎหมาย เพื่อสั่งลงโทษ รวมทั้งคำนึงถึงสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่อาจเสียไปในระหว่างรอผลของการดำเนินการทางวินัยด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นายจิติ ชัยวานิชย์)  
ปลัดกรุงเทพมหานคร



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก. โทร./โทรสาร. ๐ ๒๒๒๔ ๒๙๖๓ หรือโทร. ๑๑๗๙)

ที่ กท ๐๓๐๖/๑๙๓

วันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งเกตของ ก.ก.

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัด กรุงเทพมหานคร

ด้วย ก.ก. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติรับทราบข้อสั่งเกตของที่ประชุม อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ กรณีเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยที่มีความล่าช้าเกินสมควร โดยเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการทางวินัยเรื่องต่อ ๆ ไป มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการดำเนินการมากขึ้น เห็นควรกำกับติดตาม และเร่งรัดการดำเนินการทางวินัยในแต่ละขั้นตอนให้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด แต่หากขั้นตอนใด กฎหมายมิได้กำหนดระยะเวลาปฏิบัติไว้ให้เป็นการชัดเจน ก็ให้รับพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนนั้นให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไปด้วย

ดังนั้น จึงให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินการทางวินัยที่อยู่ในความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ โดยให้แต่ละขั้นตอนถือปฏิบัติตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด แต่หากขั้นตอนใด กฎหมายมิได้กำหนดระยะเวลาปฏิบัติไว้ให้เป็นการชัดเจน ก็ให้รับพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนนั้นให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์)

ปลัดกรุงเทพมหานคร